

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS AN TIẾN

Hiến máu cứu người nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, lòng yêu thương đồng loại. Những giọt máu chúng ta cho đi đồng nghĩa với việc chúng ta trao niềm hi vọng được sống và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống.

Hưởng ứng cuộc vận động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, huyện An Lão về phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024, Công đoàn trường THCS An Tiến đã hưởng ứng tích cực hoạt động này với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên với tinh thần “*Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại*” tại nhà Nhà thi đấu đa năng huyện An Lão sáng ngày 26/6/2024.

Hàng ngày, hàng giờ trên đất nước chúng ta luôn gặp những hoàn cảnh khó khăn, đau ốm cấp cứu họ thiếu máu không đủ điều kiện để tự cứu sống mình. Họ khao khát trông chờ lòng nhân ái bằng những giọt máu quý báu của mọi người. Mỗi giọt máu tình nguyện không đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, điều đó chứng minh cho việc nhà trường và Công đoàn không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Chúng ta thật hạnh phúc khi biết rằng ở đâu đó trong cuộc đời này dòng máu của chúng ta hòa chung sự sống vào nhịp thở của những người đã được ta cứu sống bằng chính giọt máu của mình. Lúc đó ta biết rằng mình vừa làm một điều có ích cho xã hội và cho cuộc đời tươi đẹp này.

Dưới đây là một số hình ảnh của CB-GV-NV Trường THCS An Tiến hưởng ứng tích cực ngày hội Hiến máu:







BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU
TỈNH NGUYỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU
TỈNH NGUYỆN HUYỆN AN LÃO

HƯỞNG ỨNG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH ĐỎ

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TỈNH NGUYỆN HUYỆN AN LÃO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2024



Nguồn: Công đoàn trường THCS An Tiến